

ông ta biết mình có khả năng đưa vợ bay cao, phóng ra ngoài quả địa cầu, để vào vũ trụ bao la khôn lường của Thượng Đế. Và người chồng sẽ được vợ thương yêu vô vàn hơn bao giờ hết.

Mặc dù hiện thời bạn có thể nghĩ mình là người tình giỏi và được vợ khen là bạn làm tình tuyệt vời (nàng có thể nói để ve vuốt nam tính của chồng), bạn cũng hãy áp dụng phương pháp tôi chỉ, thử xem sao.

Nếu bạn đã từng lo lắng, nghĩ rằng vợ đang để ý đến một người đàn ông nào khác hoặc có thể sẽ đi tìm lạc thú với ai đó, bạn sẽ yên tâm khi biết cách làm cho nàng đạt được khoái cảm tuyệt đỉnh. Vợ của bạn sẽ không có lý do gì để thỏa mãn với một ai khác, vì chính bạn là người mang lại cho nàng khoái cảm tình dục hoàn toàn. Nàng thật sự cần bạn và sẽ luôn luôn yêu quý bạn.

## 2

### VỒN GIỖN

**B**ạn nam thử nghĩ xem những gì gợi hứng tình dục ở bạn. Ngửi mùi nước hoa thoang thoang dịu dịu, nhấp một chút rượu nồng ngọt, hay chạm nhẹ vào vải lụa mềm mại - toàn những thứ có tính chất nhẹ nhẹ, êm dịu, thơ mộng, dễ gợi tình ở bất cứ ai. Rất ít người thích được gợi hứng tình dục bằng hít mùi thơm quá mạnh, uống nhiều rượu nặng cay xé, hay để vải lụa chà sát soàn soạt đến nóng cả da.

Bạn hãy thử làm như thế này. Để cánh tay trái ra, rồi dùng những đầu ngón tay phải lăn nhẹ trên làn da cánh tay trái, như ve

vuốt, nhẹ nhẹ và từ từ. Nhớ chỉ đung nhẹ trên mặt da, làm như năm đầu ngón tay là những nhánh lông vũ, mơn trớn làn da của bạn. Bạn sẽ cảm thấy hơi nhột và có lúc muốn gãi cho đỡ ngứa ngáy. Mơn trớn hay ve vuốt làm cho mặt da nhột đu dụi, rất gợi dục, làm cho bạn muốn gãi cho thỏa mãn cái ngứa.

Sau khi được mơn trớn, cơn ngứa cần được gãi. Đó là lý thuyết mà bạn có thể áp dụng để giao hoan với vợ. Trước hết, bạn hãy ve vuốt vợ ở bất cứ chỗ nào trên thân thể của nàng, tay, chân, bụng, đùi, lưng, bất cứ chỗ nào cũng được. Bạn cần phải ve vuốt nhẹ, một cách thật êm ái không vội vã. Nhớ là phải dụi dàng và như là vờn giỡn với nàng. Rồi bạn hãy từ từ mơn trớn tiến về nhũ hoa của nàng. Phải thật chậm là điều cần thiết. Chỉ đung nhẹ vào làn da bằng đầu ngón tay và lòng bàn tay. Thế nhưng hãy khoan đung vào đầu vú của nàng. Ráng kiên nhẫn chờ một chút.

Bạn cần phải làm cho nàng thêm muốn. Nàng mong ước được bạn đung vào đầu vú,

nhưng bạn hãy khoan. Phải làm cho nàng thật thêm khát. Nàng sẽ đòi ăn ngọt, thêm được mơn trớn, và càng không được nàng càng thêm muốn hơn. Biết nàng ao ước, bạn cũng cứ từ từ, trước sau gì bạn cũng sẽ cho nàng thỏa mãn, nhưng phải để cho nàng thật thêm khát.

Nếu bạn cào cấu hay nắn bóp nàng, dù chỉ hơi mạnh, cũng đủ làm cho nàng mất hứng tình, tương tự như nàng ngủ phải một mùi gì quá nồng mạnh. Bạn phải nhớ đừng vội mơn trớn đầu vú nàng. Cố tình đùa dai với nàng. Sau vài phút vuốt ve, mơn trớn, hôn liếm bên dưới cũng như chung quanh đầu vú, bạn mới nên đung tới đầu vú của nàng bằng môi hay bằng đầu ngón tay, thật nhẹ như sợi lông hồng rơi xuống mặt lụa. Nhớ đừng có những động tác mạnh bạo, bộp chộp. Nếu bạn kéo dài cuộc đùa dai với đầu vú, nàng sẽ điên lên trong đam mê cuồng nhiệt. Trong lòng nàng sẽ khao khát vô cùng, như chưa từng được đàn ông sờ mó tới. Những ngón tay mơn trớn của bạn, khi gần khi xa, sẽ đưa nàng lên cao trong dục vọng. Chính bạn cũng sẽ cảm thấy kích thích vô cùng, vì

bạn biết mình có khả năng làm cho nàng thỏa mãn nhục cảm. Càng ngứa ngáy nàng càng cầu mong bạn gãi ngứa cho nàng thỏa mãn. Đó là điểm chính tôi muốn nhấn mạnh. Chính sự kiên nhẫn không vội đựng tới đâu vú sẽ tạo ra nhu cầu cần được thỏa mãn trong khắp cơ thể của nàng, mà mạnh nhất là ở những bộ phận liên hệ đến tình dục. Sau vài phút mơn trớn, khi mà bạn biết nàng chờ đợi đã đủ (bạn sẽ biết chắc chắn vì chính nàng cho thấy những dấu hiệu không chờ đợi hơn được nữa), bạn chuẩn bị để thi hành *tiết mục chính*. Trong trường hợp bạn đã hứng tình, nhưng dương vật chưa được cứng lắm, tôi sẽ chỉ cho bạn biết phải làm gì ở một chương sau. Tới đây tôi chỉ xin bạn nhớ một điều là dù cho dương vật của bạn đã cương cứng lên như thanh thép, bạn cũng ráng đợi, đừng vội tiến vào âm hộ của nàng.

### 3

## TIẾT MỤC CHÍNH

Bây giờ bạn đã hứng tình, dương vật trong trạng thái cương cứng. Và nàng cũng đang hứng tình, muốn được thỏa mãn.

## ĐỪNG VỘI TIẾN VÀO NÀNG

Bạn hãy cầm dương vật trong tay và khẽ nhẹ âm hạch của nàng bằng của quý của bạn. Khảy thật nhẹ, rất nhẹ. Hãy đùa với âm hộ của nàng bằng “thằng bé” của bạn. Đó là cách gián tiếp bạn cho nàng biết là bạn có thể tiến vào nàng, nhưng bạn chưa muốn.